

ส.บ.ม.ท.เสนอ ศธ.เลื่อนการสอบและกิจกรรมเสี่ยงอื่นๆ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

นำเสนอเมื่อ : 6 มี.ค. 2563

นายรัชชชัย ศรีสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท) เปิดเผยว่าตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศเตือนว่าโอกาสในการสกัด COVID - 19 กำลัง “หดแคบลง” และที่สำคัญคือมีข้อมูลปรากฏทางสื่อว่าไวรัสดังกล่าวได้กลายพันธ์เป็นไวรัสที่จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายป่วยเป็นไข้เลือดออก หากได้รับการรักษาด้วยอาการของโรคไข้เลือดออกก็อาจจะทำให้อวัยวะภายในล้มเหลวและเสียชีวิตได้

นอกจากนี้จากคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องแนวทางหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวโดยการงดไปอยู่ในที่ชุมนุมหรือที่อยู่รวมกันของคนหมู่มาก เนื่องจากเชื้อโรคนี้ไม่เพียงสามารถแพร่เชื้อได้ทางการสัมผัส (Contact transmission) หรือแพร่กระจายเชื้อโดยละอองฝอยจำนวนมากนำลาย (Droplet transmission) เท่านั้น แต่ยังสามารถแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Air Borne) ได้อีกด้วย

ตนเห็นว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกิจกรรมให้มีการสมัครสอบและกำหนดการให้มีการสอบบรรจุข้าราชการครูในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและยังกำหนดให้มีการรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนต่างๆ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการอยู่รวมกันของบุคคลและนักเรียนจำนวนมากในทุกจังหวัด ซึ่งจะส่งผลต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19 เป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้นจึงขอร้องวอนให้กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเลื่อนการสมัครและการสอบหรือกิจกรรมใดๆที่ส่งผลให้มีการอยู่รวมกันของบุคคลจำนวนมาก ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย

“หากมีใครคนใดคนหนึ่งติดเชื้อ COVID -19 แล้วไปแพร่เชื้อในที่ชุมนุมของคนหมู่มากโดยไม่รู้ตัว ก็จะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อเป็นไปได้รวดเร็วและกว้างขวางไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศ การกำหนดมาตรการในเรื่องของการให้ใช้เจลล้างมือและกำหนดระยะห่างในการนั่งสอบนั้น ไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้เพราะโอกาสการสัมผัส การแพร่ระบาดทางการหายใจ นั้นไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันได้อย่างดีผลดี การเลื่อนการสมัครและการสอบเป็นแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดที่ดีที่สุด ในหลายประเทศตระหนักมากในเรื่องนี้ถึงขนาดให้พนักงานบริษัททำงานที่บ้านโดยให้ทำงานทางอินเทอร์เน็ต” นายรัชชชัย ฯ กล่าวในที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก นายรัชชชัย ศรีสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท)